

Tổng thư ký Viện Hoá Đạo viết thư báo động việc Công an tạo sự ngăn cấm không cho tiếp xúc chuyến viếng thăm của Toà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ

PARIS, ngày 18.9.2017 (PTTPGQT) – Bà Pamela Pontius, Tham tán chính trị Toà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở Saigon, muốn gặp gỡ ông Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) tại Huế, để thăm hỏi những khó khăn mà Giáo hội đối diện. Hai bên đã ấn định ngày giờ gặp gỡ. Thế nhưng khi bà Tham tán Chính trị đến Huế thực hiện chuyến viếng thăm, thì công an cùng Nhà cầm quyền Huế đã tạo sự ngăn cản hai bên không thể gặp nhau.

Sự khôn khéo hoá trang để không ai có thể nại có tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản cấm đoán cuộc tiếp xúc, nhưng trong thực tế, thì cả hai bên, từ viên chức cao cấp Toà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ đến một chức sắc Giáo hội đành bó tay lổi hẹn. Phải chăng sự “khôn khéo” này đã đạt tới tuyệt đỉnh của sự gian trá ?

Thư Khẩn báo sau đây của ông Lê Công Cầu nói lên âm mưu đen tối, thủ phạm của sự thăm sát tự do và các quyền cơ bản của người công dân dưới chế độ gọi là Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

LÊ CÔNG CẦU
Tổng Thư Ký
Viện Hóa Đạo
GHPGVNTN
154 Phan Bội Châu – Huế

KHẨN BÁO

Kính gửi:

- Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam
- Ông Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam.
- GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế.
- CS Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế.

Kính thưa Quý Ông Bà.

Trong chuyến công tác đến Huế, Bà Pamela Pontius, Trưởng Phòng Chính Trị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ và Anh Hòa, nhân viên Tòa Tổng Lãnh Sự có nhã ý đến thăm tôi lúc 16g ngày hôm nay 11.9.2017 tại nhà trọ để trao đổi về tình trạng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tình hình Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Đúng giờ tôi xuống sân để đón đoàn thì thấy một cảnh chưa từng có, là hàng chục chiếc xe máy chất đầy sân nhà tôi, không còn một lối đi, đồng thời hàng chục người chen lấn, xô xát, chửi bới nhau với hàng chục công an thường phục, công an sắc phục, công an giao thông, tạo nên cảnh hỗn loạn chưa từng có, một cuộc xô xát nặng nề, tự chửi bới, xô đẩy nhau.

Tôi cố chen ra đường đón Đoàn thì bị công an mặc thường phục xô lui không cho ra và đẩy ngã tôi xuống sân, tôi kêu cứu thì bị xô ngã một lần nữa. Trong tình cảnh hỗn loạn đó, tôi gọi điện cho Ông Trưởng Đồn Công An Phường Trường An, đang có mặt tại hiện trường yêu cầu giải tán ngay, đừng tạo một hiện trường giả vừa xấu hổ vừa mất trật tự xóm làng, Ông ta nghe nhưng không trả lời.

Khi xe của Tòa Tổng Lãnh Sự chạy ngang qua nhà tôi, đã chứng kiến vụ xô xát, cản trở lối đi, mà tôi trình bày trên đây. Tôi liền điện thông báo cho Anh Hòa, và anh cũng xác nhận điều tôi nói.

Nhà cầm quyền và công an địa phương cố tạo một hiện trường giả, gọi là mất cắp xe máy ngay trước cửa nhà tôi để gây hỗn loạn, ngăn chặn phái đoàn của Bà Trưởng Phòng Chính Trị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ đến thăm tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó cho đất nước tôi.

Hiện tại tôi rất mệt, nên chỉ kính trình sơ bộ, kính mong Quý Ông Bà can thiệp cho một người công dân mất tự do vì bảo vệ tự do tôn giáo cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một Giáo Hội Truyền Thừa qua 2000 năm Lịch Sử

của Dân Tộc Việt, đang bị áp bức và bị Nhà Nước Việt Nam đặt ra ngoài vòng Pháp Luật một cách phi pháp, phi Hiến pháp.

Trân Trọng

Huế 16g30 ngày 11 tháng 9 năm 2018

Thành Kính
LÊ CÔNG CẦU

Bản sao thành kính thượng trình:

- Đức Tăng thống GHPGVNTN
- Hòa Thượng Viện trưởng VHD/GHPGVNTN
- Lưu./.